

บัญชีสรุปการให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

นายไพรัตน์ สกลพันธุ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงนามในคำสั่ง ที่ 408 / 2553 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 77 ราย โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	รักษาการในตำแหน่ง
1	นายนิวัติ สิทธิไพศาล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดลำปาง
2	นางสาวรัตนาภรณ์ รามแก้ว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรัง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช
3	นายมนโชชาญ ช่วยหวัง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพังงา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรัง
4	นางสาวอรทัย ตั้งมั่งเจริญกุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยอง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี
5	นางสาวจิราภรณ์ บุญญานุรักษ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดลำพูน
6	นางสาวผ่องพรรณ มุขธระโกษา	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักประสานและพัฒนา การจัดการศึกษาท้องถิ่น	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น
7	นายวีระพันธ์ อุดร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู
8	นางสาวกิตติกา บุญมาไชย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดน่าน	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่
9	นายบันลือศักดิ์ สุนทร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	รักษาการในตำแหน่ง
10	นายชัยยุทธ์ แก้วทนต์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรัง
11	นายสมยศ สืบสุข	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี
12	นายอนันต์ ถ้ำทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี
13	ว่าที่ ร.ท.เพชร จันทร์แจ่ม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
14	นายชาติรี เจริญชนม์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี
15	นายธนทร คล้ายสังข์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม
16	นายวิรัชญ์ จำปาบุญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น
17	นายทรงวุฒิ ไวยธรรม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม
18	นางสวณัสนา แผลงหล้า	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	รักษาการในตำแหน่ง
19	นายชัยนาथุทธ พันธุ์เดช	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
20	นางธัญมาศ ปิตะพรหม	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครพนม
21	นางสาวปัทมาพร ภูชิตะตัน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา
22	นายเกษม โคนชัยภูมิ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี
23	นายจิรภัทร ชุ่มปิว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดน่าน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดลำพูน
24	นายสมพงษ์ ทวีสัตย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์
25	นางจันทร์รัตน์ อาวุธปัญญากุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและ โครงสร้าง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
26	นายอภิสิทธิ์ มั่นตราภรณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการ บริหารงานท้องถิ่น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง
27	นางสาวภริดา สาริบุตร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	รักษาการในตำแหน่ง
28	นายจิรายุ ยองเพชร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพะเยา
29	นายไชยรงค์ โสตะวงศ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดยโสธร
30	นายศิริ คำศรีสวัสดิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพังงา
31	นายवासสิฏฐ์ ศรีโนบ้าน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่
32	นางสาววิษญาดา อิ่มอุระ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร
33	นายสุรเดช เปรมปรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก
34	ว่าที่ ร.ต.สงไชย ฤทธิเดช	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
35	นายสุพจน์ ประยงค์หอม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด
36	นางสาววิไลดา วิระธรรมโม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	รักษาการในตำแหน่ง
37	นายจำรัส จันทรประทีป	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการ บริหารงานท้องถิ่น	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
38	นางสาวเนาวรัตน์ รักธรรม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี
39	นายสัญญาชัย มาตาชนก	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ
40	นายสุรศักดิ์ ล้อมพงศ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ
41	นายอุดม อ่อนจันทร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุตรธานี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู
42	นายปณชัย ตาวะธนานนท์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเลย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุตรธานี
43	นางสาวณัฐฐณีชา จิระธัมมาภรณ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร งานท้องถิ่น	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
44	นางมาติกา พิมพานนท์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยอง
45	นางคันธารส วงศ์เพ็ญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	รักษาการในตำแหน่ง
46	นายอารีย์ โอภาสวัฒนา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ
47	พ.จ.อ.พิกุล พิณทอง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
48	นายเดชา พิทยาเสนีย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพะเยา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดลำปาง
49	นายเศกรินทร์ แข็งฤทธิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์
50	นางภัทรธิชา สอนนอก	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา
51	นายเมธัส วัฒนานุกูล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ
52	นายจำรูญ เสนทอง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรัง
53	นางทัศนุพันธ์ อยู่ประเสริฐ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสงขลา
54	นางรุจิรัฎฐ์ นูเร	นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี	นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น
55	นายจำนงค์ ยอดน้ำคำ	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	รักษาการในตำแหน่ง
56	นายฉัตรชฎา สมสะอาด	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยอง	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี
57	นายวิฑูรย์ อัจฉริยฉัตรพร	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดแพร่
58	นางสาวสุชวสา ศรีสุเทพ	นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท	นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร
59	ว่าที่ ร.ต.จิตรกร ภัทรขึ้นดำรงกุล	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู
60	นางจันทร์เพ็ญ เปรมปรุงวิทย์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี
61	นางสาวจุฑารัตน์ คลังเกษม	นักวิชาการคลังชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
62	นางสาวอภิชญา ศรีคง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเลย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร
63	นายสุวิทย์ แก้วพรรณา	นักวิชาการคลังชำนาญการ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเลย
64	นางธนธรรณ์ วัฒนะพิพัฒน์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน	นักวิชาการคลังชำนาญการ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
65	นางสาวพรสวรรค์ ศรีสุพรรณ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กองคลัง	นักวิชาการคลังชำนาญการ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
66	นางสาวเพ็ญ ศรีจันทร์กลัด	นักวิชาการคลังชำนาญการ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์
67	นางสาวจามรี ภูเขาลาด	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตราด	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา
68	นายชูเดช เป็สุริยะ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	รักษาการในตำแหน่ง
69	นางรัชฎาภรณ์ สมวงศ์สา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น
70	นางสายรุ้ง ตั้งตน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์
71	นายธนภณ ภูมิชัย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองการเจ้าหน้าที่	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
72	นางนงนุช ยะสะกะ	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองการเจ้าหน้าที่
73	นายวันชัย ชมฉ้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี
74	น.ส.กอบกุล ญาณผาด	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด
75	นางสาวนพร แดงชานา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย
76	นางวรรณพร วชรรวงศ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง
77	นางสาวจุรีพร นารี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี

บัญชีสรุปการมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และให้ข้าราชการช่วยราชการ

นายไพรัตน์ สกลพันธุ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงนามในคำสั่ง ที่ 409,410/2553 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ และให้ข้าราชการช่วยราชการ จำนวน 37 ราย โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	สังกัดที่มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ /ให้ช่วยราชการ
1	นางสาวจันจิรา อรุณสุตา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น	กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
2	นายเศกสันต์ สารการ	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครพนม
3	นางนลินรัตน์ พันธกิตติคุณ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น	กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
4	นางสาววิภาลักษณ์ สกุลหลง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสงขลา
5	พ.จ.อ.ธีรพันธ์ ศิริปักมานนท์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยอง	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี
6	นายบุญจันทร์ ชิงจันทร์	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครพนม	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร
7	นายอัฒกุลก่อณี เฟิงโอ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพังงา	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง
8	นายสนาม เชื้อเมืองพาน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตาก	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
9	นายจักรพันธ์ ประดับกุล	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตาก	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	สังกัดที่มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ /ให้ช่วยราชการ
10	นางนิรัชญา เตียบน้อย	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร
11	นางกิติพร เขจรศาสตร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครพนม
12	นายห้อง วรรณชนะ ศิลปศาสตร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชุมพร
13	นายสมเดช ล้อคำ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ
14	นายสมาน เวียงอินทร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี
15	นายประสงค์จิต บุตรสาส์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์
16	นายวิรัตน์ บุญคำมูล	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี
17	นายสุรพล เพ็งพันธ์	นิติกรปฏิบัติการ สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ
18	นายชนวรรณ รัตนกุล	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี
19	นายสุทธิรักษ์ รอดอริห์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	สังกัดที่มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ /ให้ช่วยราชการ
20	นางสาวกัญญาณัฐ พิไชยอัน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดลำปาง
21	นางสาวเจษฎาภรณ์ ยาหอม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ
22	นางสาวจุฑามาส บุญเนื่อง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรัง
23	นางสาวปัทมา อินทร์เมือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร
24	นางลัดดาวัลย์ สว่างกิจ	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25	นางลำดวน ทองเงิน	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดลำพูน	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดลำปาง
26	นางชนินฎา ผ่านเมือง	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี
27	นางสาวชญาณิษฐ์ เวียงบาล	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม
28	นางสาวอินทรา โพธิพัฒน์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ
29	นางสาวธิดารัตน์ ชวีญอยู่	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	สังกัดที่มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ /ให้ช่วยราชการ
30	นายพีรวิชญ์ ผกากรอง	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด
31	นางสาวสาวิตรี อุปันนาค	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดแพร่	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
32	นางสมฤดี อินทวาท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครพนม	กองคลัง
33	นางพัทธนันท์ เจริญชุตติพัฒน์	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตาก	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดลำพูน
34	นางสิริพิกุล ภาเจริญ	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม
35	นางสุรดา อมรรังสีโรจน์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการ บริหารงานท้องถิ่น	สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น
36	นายธรรมนูญ นาคสีดี	นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
37	นายโกสินทร์ แสงสอาด	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตาก	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพะเยา